
นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา  
สมัยสามัญสมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

วันที ่ 8  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564   
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสามขา 

 
 ผู้มาประชุม                 เวลา 09.0๐ น. 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางจามจุรี  ศรีวรรณะ ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา จามจุรี  ศรีวรรณะ  
2 นายก้าน  ศรีสุขกาญจน ์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา ก้าน ศรีสุขกาญจน ์  
3 นายบุญศรี  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 บุญศรี  โต๊ะสงิห์  
4 นางอาภรณ์  โต๊ะสงิห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 อาภรณ์  โต๊ะสิงห ์  

5 นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สมบูรณ์  บุญอ านวย  
6 นายสอน  ใจด ี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สอน  ใจดี   
7 นายสิริพงษ์  สิริวฒุิธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สิริพงษ์  สิริวุฒธิรรม  
8 นายสมชัย  ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 สมชัย  ธรรมรักษ์  
9 นายกลา้  กมลเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 กล้า  กมลเลิศ  

10 นางทัศนา  ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 ทัศนา  ทรมีฤทธิ ์  
11 นายวฒุิพงค์  แก้วงาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 วุฒิพงค์  แก้วงาม  
12 นายสธุี  สีจนัดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 สุธี  สีจันดา  
13 ว่าที่ร้อยตรี ณัชพล  สังวร เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา ณัชพล  สงัวร  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา สกาว  เมฆา  
2 นางอุษณีย์  วนิทะไชย รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา อุษณีย์  วินทะไชย  
3 นายสพุจน์  พงศ์สมโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา สุพจน์  พงศส์มโพธิ ์  
๔ นายสวุรรณ  แสนแวทย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลสามขา สุวรรณ  แสนแวทย ์  
5 นายยนต์  จันทร์หา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลสามขา ยนต์  จันทร์หา  
6 นางสาวอนนัตา  โพธิ์อุดม รองปลัดเทศบาลต าบลสามขา อนันตา  โพธิ์อุดม  
7 นางสาวพชัรี   ประชุมศรี เจ้าพนักงานธุรการ พัชรี  ประชุมศรี  

 
เมื่อถึงเวลา  09.0๐  น.  ว่าที่ร้อยตรี ณัชพล  สังวร เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้ให้สัญญาณ

เรียกสมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุม เช็คยอดผู้เข้าประชุม เมื่อครบองค์
ประชุมจึ งน า เรี ยนประธานสภาเทศบาล และ ประธาน เปิดประชุม            
เวลา 09.10 น.  

- ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้       
มีเกียรติทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อม ดิฉันขอเริ่มการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา 
สมัยสามัญสมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันที่ 8 มิถุนายน     
พ.ศ. 2564 ในวันนี้ ค่ะ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

- วาระแจ้งให้ทราบ เกี่ยวกับการออมเงินของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลฯ     
คือจะเริ่มออมภายในเดือนมิถุนายนนี้ ก าหนดระยะเวลา 4 ปี จ านวนหุ้นประมาณ    
56 หุ้นๆ 500 บาท ( เป็นเงิน 28,000 บาท/เดือน ) หักเงินทุกสิ้นเดือน ( กองคลัง ) 
ซึ่งผู้มีอ านาจในการน าฝาก/เบิกถอน คือ (ฝ่ายสภาเทศบาลฯ ประธานสภาฯ จามจุรี / 
สท.ทัศนา ฝ่ายบริหาร ท่านรองฯ อุษณีย์) โดยมีเงื่อนไข 2 ใน 3 ในการเบิกถอนทุกครั้ง
และหากท่านใดประสงค์จะเพ่ิมหุ้นให้แจ้งได้ที่ สท.ทัศนา เพ่ือด าเนินการในส่วน        
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

- ในวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบมีเพียงเท่านี้ เชิญคณะผู้บริหาร ค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา วาระแจ้ง
ให้ทราบเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ 
ดังนี้  

1. การจัดหาหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยเพ่ือแจกจ่ายประชาชน 
เนื่องจากปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้มีการแพร่ระบาด
ระลอกใหม่ในพ้ืนที่หลายจังหวัด ส่งผลให้มีจ านวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) เป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มของจ านวนผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วใน
ระยะเวลาอันสั้น ประกอบกับได้มีประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและ
ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (ฉบับ
ที่ 30) ก าหนดให้ประชาชนที่ออกนอกเคหะสถาน หรือที่พ านัก จะต้องสวมหน้ากากผ้า 
หรือหน้ากากอนามัย หากฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ดังกล่าว เทศบาลต าบลสามขา จึงได้ด าเนินการจัดหาหน้ากากอนามัยส าหรับประชาชน
ในพ้ืนที่ต าบลสามขา (มอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัดฯ / เจ้าหน้าที่) และคาดว่า
หน้ากากอนามัยจะมาถึงภายใน 1-2 วันนี้ และจะเร่งด าเนินการเพ่ือแจกจ่ายให้กับ     
พ่ีน้องประชาชนอย่างเพียงพอ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับรายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

2. การด าเนินการช่วยเหลือประชาชน กรณีพบการระบาดของโรคลัมปี สกิน 
ในโค กระบือ ตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564     
เรื่องก าหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคลัม ปี สกิน ในโค กระบือ ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่
ส าหรับประเทศไทย และตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ในท้องที่    
ทุกอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยให้ท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน ในสัตว์ชนิดโค และ กระบือ และห้าม   
มิให้ผู้ใดเคลื่อนย้านสัตว์ชนิดโค และกระบือ หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก     
ผ่าน หรือ ภายในเขตโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์        

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา  
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 
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ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจ าเขตนั้น ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายตามบัญญัติไว้ในมาตรา 
22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายของโรคลัมปี สกิน   
ในโค กระบือของพ้ืนที่ต าบลสามขา (มอบหมายนักวิชาเกษตรฯ รับผิดชอบ) ด าเนินการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามอ านาจหน้าที่ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยประชาชนตามอ านาจหน้าที่     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม อย่างเคร่งครัด 

ที่ประชมุ  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ทราบ  - วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญสมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ขอให้คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ได้น าเรียนต่อท่ีประชุมในล าดับต่อไป เชิญค่ะ 

ทราบ  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล   
สามขา เขต 1 ในฐานะเป็นประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 
ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดดังนี้ 

 - ตามที่ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้รับ
รายงานการประชุมสภาฯ จากเลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา แล้วนั้น             
ได้ประชุมในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลสามขา เพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาสามัญสมัยแรก (สมัยที่ 1)   
ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564   

 - ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบในรายละเอียดข้อมูลวาระการพิจารณาต่างๆ แล้วเห็นว่า
ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไขจากเดิมแต่อย่างใด จึงขอรับรอง และลงลายมือชื่อไว้ในรายงาน
การประชุมครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ 

 - ได้ให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ
สมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาว่ามีสมาชิก
สภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมในรายละเอียดข้อมูล
รายงานการประชุม หรือไม่ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด 

ที่ประชุม -  มีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา          
สมัยสามัญสมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จ านวน 
11 เสียง และ งดออกเสียง 1 เสียง 

 

 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสมบูรณ์  บุญอ านวย 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 
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ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  

   - ต่อไปวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม ดังนี้ 
1. เรื่องการลงหินลูกรังถนนในเขตพ้ืนที่ต าบลสามขา (ม.1,2,7 และ ม. 8) 
2. เรื่องการจัดหาสถานที่ก่อสร้างศูนย์เด็กฯ บ้านสามขา (ม.1,2,7 และ ม. 8) 
   (เสนอโดย นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1) 
3. เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังถนน ม.1  
    (เสนอโดย นายก้าน ศรีสุขกาญจน์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา) 
4. เรื่องการทิ้งขยะในพ้ืนที่ เขต 2  
   (เสนอโดย นายสมชัย ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2) 

- ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอกระทู้ถามทั้ง 4 เรื่อง เพ่ือที่ผู้บริหารจะได้น า
เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมในคราวเดียว เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  
สามขา เขต 1 ขอเสนอกระทู้ถาม 2 เรื่อง เพ่ือน าเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ   
ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ดังนี้ 

1. เรื่องการลงหินลูกรังถนนในเขตพ้ืนที่ต าบลสามขา (ม.1,2,7 และ ม. 8) 
เพ่ือให้การสัญจร/ขนผลผลิต (ข้าว) ของพ่ีน้องประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
สะดวกสบาย จ านวน 3 สาย 

 1.1 จากสามแยกร่องน้ าเค็ม-แยกปู่ตา 
 1.2 จากแยกนา นายเรียบ อุดสังข์-นา นายประทีป มูลโชคอนันต์ 
 1.3 จากนา นายวิชัย จันทร์ท า-นา นายเสาร์ โต๊ะสิงห์ 
2. เรื่องการจัดหาสถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กฯ บ้านสามขา (ม.1,2,7    

และ ม. 8)  
ตามท่ี วัดสามขาชัยมงคล ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างโบสถ์/ศาลา อาคารสถานที่

รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ภายในต่างๆ เพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนา/ปรับปรุงให้มีความ
พร้อมส าหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนา/กิจกรรมของคนในชุมชน ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ในการก่อสร้าง/พัฒนาในด้านต่างๆ ดังกล่าว ทางวัดจึงมีการหารือ
ร่วมกับคณะกรรมการวัด เพ่ือย้ายศูนย์พัฒนาเด็กฯ ของเทศบาลต าบลสามขา ที่ตั้งอยู่
ในบริเวณพ้ืนที่ของวัด (ไปที่สาธารณะโนนไผ่) เพ่ือบริหารจัดการพื้นที่การใช้สอยของวัด
สามขาชัยมงคลให้มีความเหมาะสมต่อไป 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายก้าน  ศรีสุขกาญจน์ รองประธานสภาเทศบาลต าบล
สามขา ขอเสนอกระทู้ถามเรื่องที่ 3 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังถนนทางเข้า
ชุมชน ม.1/ม.8 (จุดบ้าน นายสุธี สีโท-นางอารี สีโสดา) ซึ่งเป็นถนนสายกลางบ้านที่ใช้
ในการสัญจร/เชื่อมต่อระหว่างชุมชน และช่วงนี้โรงเรียนจะเปิดเทอมลูกหลาน จะต้อง
เดินทางไป-กลับเป็นประจ า จึงขอให้ได้ด าเนินการช่วยเหลือเพ่ือเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนก่อนที่จะถึงฤดูฝน ขอบคุณครับ 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสมบูรณ์  บุญอ านวย 
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นายก้าน  ศรีสุขกาญจน์ 
 รองประธานสภาเทศบาล 
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- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมชัย  ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา    
เขต 2 ขอเสนอกระทู้ถามเรื่องที่ 4 เกี่ยวกับการทิ้งขยะในพ้ืนที่ เขต 2 เนื่องจากยังไม่มี
พ้ืนที่/บริเวณส าหรับทิ้งขยะของชุมชน จึงท าให้มีการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง เช่น ข้าง
ถนน/ข้างก าแพง บริเวณข้างหนองน้ าในชุมชน หรือที่ลับตา เป็นต้น เพ่ือให้การจัดการ
ขยะเป็นไปอย่างถูกวิธี  และชุมชนมีความสะอาดเรียบร้อย จึงขอน าเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาฯ ดังกล่าว 
ขอบคุณครับ 

- ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้เสนอกระทู้ถามข้างต้น เกี่ยวกับการลง
หินลูกรังถนน/การจัดหาสถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กฯ น้ าท่วมขังถนนทางเข้าชุมชน 
ม.1/ม.8 และการแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะในพ้ืนที่ เขต 2 นั้น ขอให้ผู้บริหารได้น าเรียน
ต่อที่ประชุม เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา จากการ
รับฟังข้อสอบถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ต้องขอขอบคุณท่านที่ได้ช่วยกัน
สอดส่องดูแล/แก้ไขปัญหา และอ านวยความสะดวกให้กับพ่ีน้องในชุมชน ซึ่งต่อไปก็ขอ
น าเรียนชี้แจงข้อสอบถาม ดังนี้ 

1. การลงหินลูกรังถนน (ม.1,2,7 และ ม.8) และการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังถนน
ทางเข้าชุมชน ม.1/ม.8 ขอน าเรียนที่ประชุมในการช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาต่างๆ      
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่  นั้น จะต้องก าหนดใน
แผนพัฒนา/บรรจุไว้ในเทศบัญญัติฯ ส่วนการแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะในพ้ืนที่ เขต 2    
คงต้องเป็นการขอความร่วมมือให้ทิ้งขยะให้เป็นที่  (น าทิ้งที่ทิ้งขยะโนนนกเอ้ียง)       
และหากปริมาณขยะมีน้อยก็อาจจะใช้วิธีการเผา/ฝังกลบ แต่ทั้งนี้เพ่ือเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน จะมอบหมายให้กองช่าง ได้ออกส ารวจพ้ืนที่ฯ    
เพ่ือรายงานผลให้ทราบ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป  

ที่ประชุม  - รับทราบ 

2. เรื่องการจัดหาสถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กฯ บ้านสามขา (ม.1,2,7 และ ม.8) 
จากการเสนอข้างต้นฯ ถือเป็นความจ าเป็นของทางวัดที่จะเพ่ือพัฒนา ปรับปรุง สถานที่
ให้มีความพร้อมส าหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาในด้านต่างๆ และสืบเนื่องจากกรม
ศาสนาได้ถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กฯ ให้เราดูแล แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณ     
และสถานที่ พระครูปิยะชัยมงคล (อดีตเจ้าอาวาสวัดสามขา) จึงอนุเคราะห์ให้ก่อสร้าง
ศูนย์ พัฒนาเด็กฯ ในพ้ืนที่ของวัด  และชาวบ้านต าบลสามขาช่วยกันสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างฯ ดังกล่าว เพ่ือให้ลูกหลานได้มีศึกษาเล่าเรียนมาจนถึง
ปัจจุบันนี้ จึงขอให้ทางวัดได้พิจารณาเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ขอบคุณครับ 

 -  มีท่านใดจะเสนอหรือไม่ เชิญค่ะ 

 

นายสมชัย  ธรรมรักษ์ 
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา 
 นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 
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- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายก้าน  ศรีสุขกาญจน์ รองประธานสภาเทศบาลต าบล
สามขา ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดหา/ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กฯ บ้านสามขา นั้น หากมี
ความจ าเป็นต้องย้าย ผมขอเสนอให้ย้ายมาที่โรงเรียนสามขาพิทยาคม เนื่องจากตามที่
ได้พูดคุยกับท่าน ผอ.โรงเรียน โดยจะจัดหาสถานที่/ห้องส าหรับการเรียนการสอนให้    
ซึ่งหากมีความประสงค์ให้ประสานเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ครับ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา 
เขต 1 ดิฉัน ก็เห็นด้วยหากต้องย้ายศูนย์พัฒนาเด็กฯ ไปโรงเรียนสามขาพิทยาคม 
เพราะพ้ืนที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย         
ที่เก่ียวข้อง ค่ะ 

 -  มีท่านใดจะเสนอหรือไม่ เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม ว่าที่ร้อยตรี ณัชพล สังวร เลขานุการสภาเทศบาลต าบล
สามขา ตามที่กรมศาสนา ได้ถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กฯ จ านวน 2 แห่ง ให้เทศบาล
ต าบลสามขาดูแล แต่ด้วยข้อจ ากัดต่างๆ ที่ท่านนายกเทศมนตรีได้น าเรียนต่อที่ประชุม 
ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ และสถานที่ (อดีตเจ้าอาวาสวัดสามขา) จึงอนุเคราะห์ให้
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กฯ ในพ้ืนที่ของวัด และชุมชนสนับสนุนงบประมาณในการ
ก่อสร้าง เพ่ือให้ลูกหลานมีสถานที่ศึกษาเล่าเรียน  นั้น 

- แต่เนื่องด้วยวัดสามขาชัยมงคล มีความประสงค์ที่จะใช้พ้ืนที่ของวัด เพ่ือก่อสร้าง/
อาคารสถานที่เพ่ิมเติม เพ่ือส าหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนา และให้เทศบาลจัดหา
สถานที่/ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กฯ นั้น ท่านสมาชิกสภาฯ จึงได้น าเรียนให้ผู้บริหารทราบ 
เพ่ือให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป กระผมขอน าเรียนว่า หาก ในอนาคต       
ทางเทศบาลมีสถานที่เป็นของตัวเอง สามารถจัดท าโครงการขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ แต่ในขณะนี้ก็คงต้องขอใช้สถานที่
หน่วยงานอื่นไปพลางก่อน ก็คงจะต้องให้ผู้บริหารได้โปรดพิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่  

 -  ในวาระท่ี 4 เรื่องเสนอใหม่ ไม่มี ค่ะ 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

- ในวาระอ่ืนๆ มีท่านใดจะเสนอหรือไม่ เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา 
เขต 1 วาระอ่ืนๆ ขอสอบถามเกี่ยวกับเงินเหลือจ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายก้าน  ศรีสุขกาญจน์ 
 รองประธานสภาเทศบาล 

นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ 
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

ว่าที่ร้อยตรี ณัชพล สังวร 
 เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ 
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
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ขอให้ด าเนินการเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร      
ช่วงถนนไปท่านาแซง ขอบคุณค่ะ   

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางทัศนา ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา   
เขต 2 จากการด าเนินโครงการขุดลอกกุดแคน และส่งมอบโดยกรมทรัพยากรน้ าฯ       
เพ่ือใช้ประโยชน์ในสาธารณะของพ่ีน้องประชาชน นั้น บริเวณพ้ืนที่โครงการฯ ดังกล่าว 
มีการทรุดตัวของดิน/คอสะพานช ารุด จึงขอน าเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ผ่านไป
ยังคณะผู้บริหารทราบ เพื่อแจ้งให้ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการแก้ไข ขอบคุณค่ะ 

- มีท่านใดจะเสนอหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเชิญผู้บริหารได้น าเรียนต่อที่ประชุม ค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา          
วาระอ่ืนๆ เกี่ยวกับงบเงินเหลือจ่ายตามโครงการฯ ขอเรียนว่าการด าเนินงานตามงบ
ดังกล่าว ขณะนี้การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ทั้ง 4 โครงการ และส่วนบริเวณพ้ืนที่
โครงการขุดลอกกุดแคน จะให้ช่างออกส ารวจ เพ่ือแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ เพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขต่อไป ขอบคุณครับ 

- มีท่านใดจะเสนอ หรือสอบถาม หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปราย ในการประชุม
วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  

- และประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยแรก (สมัยที่  1) ครั้ งที่  6 ประจ าปี          
พ.ศ. 2564 ขอนัดหมายท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผ่านที่ประชุม เป็นวันจันทร์       
ที ่14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ปิดประชุม เวลา 12.30  น. 

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ตามประกาศฯ ลงวันที่ 13 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญสมัยแรก 
(สมัยที่ 1) คร้ังที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

 
                          ณัชพล   สงัวร    
                            ( ณัชพล   สังวร ) 
                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา 

 
 

             คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง เมื่อวันที่ 8 
มิถุนายน พ.ศ. 2564         
 
 
               กล้า  กมลเลิศ       สมบูรณ์  บุญอ านวย         อาภรณ์  โต๊ะสิงห ์
            ( นายกลา้  กมลเลิศ )             ( นายสมบูรณ์  บุญอ านวย )               ( นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ )  
          กรรมการตรวจรายงานฯ        ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ            เลขานุการตรวจรายงานฯ 
 

นางทัศนา ทรมีฤทธิ์ 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา 
 นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 
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 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญสมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 7 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้รับรองการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญสมัยแรก     
(สมัยที่ 1) คร้ังที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

 จึงได้ลงชื่อรับรองไว้ เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

 
           จามจุรี   ศรีวรรณะ             ผู้รับรองรายงานการประชุม            

                       ( นางจามจุร ี  ศรีวรรณะ ) 
                  ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา  
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